

9 กันยายน 2558 หน้า 10



● ร่วมลงนามใช้น้ำพื้นที่ปลูกยาง

กทม.-เมื่อเร็วๆ นี้ นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง กยท.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เรื่อง “การศึกษาสมดุลคาร์บอนและความต้องการใช้น้ำของพื้นที่ปลูกยางพารา” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม. วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการสร้างชีวมวล และปริมาณการใช้น้ำของยางพาราในระดับแปลงใหญ่ โดยผู้ว่าฯ ย้ำว่าความร่วมมือครั้งนี้ นอกจากจะทำให้นักวิจัยของ มก.ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ กยท. คือได้มีการแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างองค์ความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการร่วมกันแล้ว ยังเพิ่มศักยภาพในด้านวิชาการแก่นักวิจัย และนักวิชาการของ กยท. อีกด้วย

9 กันยายน 2558 หน้า 9



แฉดวง ทุเดย์



มอบนโยบาย - พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารของ ส.ป.ก.และ สป.กษ. พร้อมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและข้าราชการในสังกัด โดยมี สรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ ส.ป.ก. ต้อนรับ ณ ห้องประชุมไชยรงค์ ชูชาติ

9 กันยายน 2558 หน้า 7

‘ไต้หวัน’ถูก‘ฉัตรชัย’ แผนรับมอบยางวันนี้

บิบบายค่าปรับรอบแรก
22ต.ค.นี้ แลกรับมอบยาง

“ไต้หวัน”ขอปิดห้องเจรจา“ฉัตรชัย”วันนี้
แผนการรับมอบยางพารา 1.85 แสนตัน หลังยึดเยื่อ

มทาน สร้างความเสียหายให้รัฐกว่าหมื่นล้าน
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า วันนี้
(9 ต.ค.) ทางบริษัท ไต้หวัน รับเบอร์กรุ๊ป (สิงคโปร์)
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท ไช
นำ ไต้หวัน รับเบอร์ อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด จะขอ
เข้าเจรจายกเลิกแผนการส่งมอบยางพาราอีกครั้ง
เป็นการส่วนตัว หลังจากการเจรจาเมื่อวันที่ 29 ก.ย.
ที่ผ่านมา ได้สั่งการให้ไปทำแผนรับมอบยางพาราที่
เหลือ 1.85 แสนตัน ตามสัญญาซื้อขาย 2.08 แสนตัน
ในราคาที่ตกลงซื้อขายยางคุณภาพดีที่ราคา
ก็โลกรัมละ 63 บาท โดย บริษัท ไช นำ ไต้หวัน
ได้ยื่นแอลซีที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ เพื่อรับ
มอบยางพาราอีก 10,000 ตัน เพื่อขอรับมอบ
ยางต่อเนื่อง

ทั้งนี้ การส่งมอบยางพาราให้กับ บริษัท
ไช นำ ไต้หวัน ทางกระทรวงเกษตรฯและ
การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) ได้หารือกัน หลัง
ได้รับหนังสือยืนยันว่าจะรับมอบยางพาราตาม
สภาพ จากสัญญา บริษัท ไช นำ ไต้หวัน
สรุปว่า ตามสัญญาที่สิ้นสุดเมื่อ 21 ก.ย.2558
หากบริษัท ไช นำ ไต้หวัน ต้องการรับมอบ
ยางพาราต่อเนื่อง ต้องจ่ายค่าปรับเป็นเงินสด
ในรอบแรกคือวันที่ 22 ต.ค.นี้ วงเงิน 41 ล้านบาท
ก่อน หากยังไม่จ่ายก็จะรับมอบยางต่อเนื่อง
ไปตามสัญญาเดิมไม่ได้

“สต็อก 1.85 แสนตัน ขณะนี้เสื่อมคุณภาพ
ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากการสำรวจครั้งก่อนยาง
คุณภาพดีมีประมาณ 30% แต่เวลาส่งมอบยาง
เนิ่นนานออกไป ส่งผลให้คุณภาพยางพาราลดลง
ต่อเนื่อง ขณะนี้เพียงคุณภาพดีไม่ถึง 15%
ที่ผ่านมาความเสียหายส่งผลให้ยางพาราลดตัน
รัฐบาลขาดทุนประมาณ 8,000-10,000 ล้านบาท
หากปล่อยให้เนิ่นนานอาจเสียหายมากกว่า
10,000 ล้านบาท ดังนั้นวันนี้ผมต้องขอความ

ชัดเจนและกำหนดเวลาที่แน่นอน ที่บริษัท ไช นำ
ไต้หวัน จะรับยางพาราไปและจ่ายเงินไปให้
หมด แต่ระยะสั้นต้องจ่ายค่าปรับก่อนที่ผ่านมา
การวางแอลซีเพื่อรับมอบยางพารา ได้จ่ายเงิน
ส่วนเกินไว้ประมาณ 93 ล้านบาท จึงจะมีการ
เจรจาเพื่อหักเงินส่วนเกินนี้เพื่อเป็นค่าปรับเลย
ซึ่งต้องแจ้งทาง บริษัท ไช นำ ไต้หวัน ก่อน”
พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

อย่างไรก็ตาม แม้ยางเสื่อมคุณภาพ แต่ยัง
ใช้ได้อยู่ จึงจะต้องประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากกรณีนี้ บริษัท ไช นำ ไต้หวัน ไม่รับมอบ
ยางพารา จนทำให้เกิดความเสียหายกับไทย
และเงินภาษี แต่ยางพารา ณ ปัจจุบันราคาเฉลี่ย
อยู่ที่ประมาณ 41-42 บาทต่อกิโลกรัม แม้จะ
หักค่าเสื่อมแล้ว มีความเสียหายเกิดขึ้นกับ
ราคายางพารา เมื่อสัญญาซื้อขายยางพารา
กำหนดไว้ที่ 63 บาทต่อกิโลกรัม ขณะนี้ได้ประเมิน
แล้วว่า หากมีการหักค่าเสื่อมของยางพารา
ราคาที่จะขายได้ก็สูงกว่าราคาลาดแน่นอน

สำหรับบริษัท ไช นำ ไต้หวัน ซึ่งเป็น
คู่สัญญากับองค์การสวนยาง(อ.ส.ย.) กรณีการ
รับซื้อขายในสต็อกของรัฐบาล 2.08 แสนตัน
ซึ่งได้สิ้นสุดสัญญาไปแล้วเมื่อวันที่ 21 ก.ย.
ที่ผ่านมา แต่บริษัทรับมอบยางได้เพียง 1.9 หมื่นตัน
ทำให้เหลือยางที่ยังไม่สามารถส่งมอบขณะนี้
จำนวน 1.85 แสนตัน ซึ่งบริษัท ไช นำ ไต้หวัน
ยืนยันจะรับมอบยางพาราตามสัญญา ที่ผ่านมามี
ความเข้าใจเรื่องของคุณภาพยางและการส่ง
มอบไม่ตรงกัน

ดังนั้นจึงให้ บริษัท ไช นำ ไต้หวัน ได้ขอ
กลับไปทำแผนการรับมอบยางพาราตาม
สัญญาและกลับมาหารืออีกครั้งวันนี้(9 ต.ค.)
บริษัท ไช นำ ไต้หวัน ต้องมีกรอบเวลาการ
ชงย้ายจากโกดังตามสัญญาที่ตกลงกันไว้
ให้ชัดเจน

นอกจากสัญญาซื้อขายยางในสต็อกรัฐบาลปี
2551-52 แล้ว ตามสัญญาแนบท้ายที่บริษัท ไช นำ
ไต้หวัน ต้องซื้อขายจากอ.ส.ย.อีก 2 แสนตัน
สิ้นสุดสัญญาเดือนมี.ค.2559 ในราคาเอฟโอบี+1
ซึ่งยางในสัญญาแนบท้ายนี้ได้มีการรับมอบ
ไปแล้ว 5,000 ตัน ยางตามสัญญาแนบท้ายนี้ไม่
มีปัญหาในการส่งมอบเพราะเป็นยางใหม่

9 กันยายน 2558 หน้า 13

ยื่นฟังเสียงชาวสวนยางทุกกลุ่ม ย้ำตั้งผู้ทรงคุณวุฒิบอร์ดกยท.ยึดโปร่งใส

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ รับหนังสือข้อเรียกร้องของกลุ่มเครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้ พร้อมร่วมประชุมหารือเพื่อรับฟังปัญหา โดย นายธีรภัทรกล่าวกับตัวแทนเครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้ว่า กระทรวงเกษตรฯ ยินดีรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวสวนยางทุกกลุ่ม และ พล.อ.ฉัตรชัย ก็มีนโยบายให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก โดยเฉพาะเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ซึ่งต้องทำตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดเพื่อให้ทุกคนเชื่อมั่น ทำให้โปร่งใสที่สุด นอกจากนี้การตั้งคณะกรรมการบอร์ดเพื่อมาดูปัญหาเรื่องราคายางแล้ว ก็ต้องมีการพูดคุยเรื่องการขายยาง โดยจะไปพูดคุยกับกลุ่มใหญ่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เพื่อผลักดันให้เกิดการซื้อขายยางพาราอย่างเป็นธรรมมากขึ้น

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) ปฏิบัติงานในกิจการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า ประเด็นแรกเรื่องที่จะให้มีการเร่งรัดให้ประกาศการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เรื่องของการประกาศเงื่อนไขต่างๆ ประธานบอร์ด กยท. ได้มีการลงนามประกาศแล้วเมื่อ 30 กันยายน ขณะนี้รอการประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าประมาณ วันที่ 15 ตุลาคม ซึ่งฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กยท. ได้เตรียมระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อประกาศราชกิจจานุเบกษา เกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนได้ทันที

ส่วนประเด็นการคัดค้านการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ขอชี้แจงว่าการได้มาซึ่งคณะกรรมการของ กยท. ในส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน กำลังเสนอให้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยพิจารณา

และจะเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯให้ความเห็นชอบต่อไป สำหรับการแก้ไขปัญหาราคายาง เบื้องต้นได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการชดเชยส่วนต่างราคายาง ประกอบด้วย ตัวแทนจากกระทรวงเกษตรฯ ตัวแทนจากเกษตรกรชาวสวนยาง และมีการประชุมครั้งแรกวันที่ 2 ตุลาคม จะประชุมครั้งต่อไปวันที่ 12 ตุลาคม

รัฐกับชาวสวนยางจริงจังต่อกัน ฝ่าวิกฤติราคาคิ่งเหวให้ ‘ทุกคน’ อยู่รอด (09/10/2558)

รัฐกับชาวสวนยางจริงจังต่อกัน ฝ่าวิกฤติราคาคิ่งเหวให้ ทุกคนอยู่รอด ไม่ว่าจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไร สุดท้ายแล้วรัฐบาลที่มาจาก คสช. ก็ยืนยันในประโยคเดิม ๆ คือ ราคายางต้องเป็นไปตามกลไกของตลาดโลก วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 2:02 น. การเคลื่อนไหวของเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ รวมถึงเครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคเหนือบางส่วน เพื่อเรียกร้องต่อรัฐบาลในการแก้ปัญหาราคายางตกต่ำไม่ได้เพิ่งจะมีขึ้นในขณะนี้แต่ได้เกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ นับตั้งแต่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เข้ามาบริหารประเทศ แต่ไม่ว่าจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไร สุดท้ายแล้วรัฐบาลที่มาจาก คสช. ก็ยืนยันในประโยคเดิม ๆ คือ ราคายางต้องเป็นไปตามกลไกของตลาดโลก

ล่าสุด “เครือข่ายแนวร่วมกู้ชีพชาว สวนยาง” ซึ่งนำโดย นายพิพัฒน์ เจือละออ และนายสุนทร รัชช์รงค์ แกนนำชาวสวนยางภาคใต้ได้เคลื่อนไหวด้วยการปิดป้ายประกาศเขตภัยพิบัติราคายางพาราตกต่ำทั่วภาคใต้พร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาเยียวยาชาวสวนยาง 6 ข้อ...แก้ปัญหาราคายางตกต่ำโดยด่วน ชดเชยราคา ดูแลคุณภาพชีวิตชาวสวนยาง ลดต้นทุนขบวนการผลิตให้กับชาวสวน ลดค่าครองชีพชาวสวนยาง และขึ้นทะเบียนชาวสวนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ สิ่งหนึ่งที่เกษตรกรชาวสวนยางต้องยอมรับความจริงคือ ในระยะเวลา 1-2 ปีนี้ ถ้าราคายางพาราถูกรัฐบาลปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของตลาดโลก ราคายางพาราในบ้านเราจะมีราคาอยู่ที่ 40-45 บาท และในบางช่วงสูงสุดคือไม่เกิน 50 บาท นั้นหมายถึงราคาของยางแผ่นรมควันชั้น 1 ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้ผลิตและเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศนี้ก็ไม่มีโอกาสนำยางแผ่นดิบไปขายแข่งกับพ่อค้าในตลาดกลางอยู่แล้ว ดังนั้นถ้ารัฐบาลไม่มีนโยบายในการ “แทรกแซง” หรือการช่วยเหลืออย่างหนึ่งอย่างใด เกษตรกรชาวสวนยางต้องยอมรับสภาพของความเป็นอยู่และต้องหาทางด้วยตนเองในการทำอาชีพเสริม หรือการลดต้นทุนในการทำสวนยาง รวมทั้งหาวิธีการในเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้ “อยู่รอด” โดยต้องเดือดร้อนน้อยที่สุด ในอดีตนั้นยางพาราเป็น “พืชทาง การเมือง” เมื่อราคายางตกต่ำเกษตรกรใช้วิธีการ “ปิดถนน” และรัฐบาลที่ผ่านมาก็จะใช้นโยบายในการ “แทรกแซงราคา” และ “ประกันราคา” โดยในสมัยที่ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีก็ใช้นโยบายซื้อยางตามโครงการ “รักษาเสถียรภาพ” ส่วนในสมัย “ปึกคู่” พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ใช้นโยบายซื้อยางตามโครงการ “มูลภัณฑ์กันชน” 2 แบบ 2 นโยบายรัฐบาลต้องสูญเสียเงินครั้งละนับหมื่นล้านบาท แต่ไม่ได้ช่วยเกษตรกรชาวสวนยางให้ขายยางในราคาที่แพงขึ้นแต่อย่างใด

- 2 -

เงิน “ส่วนต่าง” ทั้งหมด ตกถึงชาว สวนยางไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้นตกไปอยู่ใน “กระเป๋า” ของ พ่อค้าคนกลาง และอาจจะเป็นเพราะ “พล.อ.ประยุทธ์” รู้เช่นเห็นชาติของพ่อค้าคนกลางที่ถูกขนานนามว่า “5 เสือยางพารา” ที่กลายเป็น “เสืออนอกิน” จึงยกเลิกการ “แทรกแซง” ปล่อยให้ชาวสวนยาง “ผจญชีวิต” อยู่กับความเป็นจริง สิ่งที่รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จะต้องรู้ก็คือ ชาวสวนยางทั่วประเทศไม่ว่า เหนือ ใต้ อีสาน โดยเฉพาะชาวสวนยางรายย่อยที่มีอยู่กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ไม่มีโอกาสขายยางพาราในราคาชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ที่ตลาดกลางยางพาราไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเหตุผลคือ ชาวสวนยาง 80 เปอร์เซ็นต์ไม่ได้ทำยางแผ่นรมควัน ชีวิตของชาวสวนยางในปัจจุบัน คือการขายน้ำยางสดวันต่อวันในหมู่บ้านและขายยางแผ่นดิบให้กับร้านค้าใน หมู่บ้าน-ตำบล โดยขายในราคาที่ พ่อค้าท้องถิ่นเป็นผู้กำหนด เกษตรกรชาวสวนยางรายเล็กรายน้อย ต้อง “จำใจ” ขาย เพราะต้องนำเงินมาใช้เป็นค่าครองชีพ “วันต่อวัน” แม้จะไม่เข้าขาย “หาเข้ากินค่า” แต่เป็นการหา รายได้ “วันต่อวัน” นั่นคือสภาพของข้อเท็จจริงที่คนบน “หอคอยงาช้าง” มองไม่เห็น ดังนั้นตลาดกลาง ยางพารา จึงเป็นตลาดของพ่อค้ารายใหญ่ พ่อค้ารายย่อยโรงงานยางรมควัน ที่ซื้อน้ำยางสดในราคาถูกจาก ชาวสวนยางและนำมาผลิตเป็นยางแผ่นรมควันขายให้กับตลาดกลางในราคาที่สูง หากรัฐบาลมาดูแลการซื้อ-ขาย ยางที่ตลาดกลางก็จะเห็นว่ารถบรรทุกยางเข้าไปยังตลาดกลางเป็นรถยนต์ 6 ล้อ 10 ล้อและแทรเลอร์ที่ใครก็รู้ ว่าเป็น “นายทุน” หาใช่ชาวสวนยางรายเล็กรายน้อย ซึ่งเป็นเกษตรกรชาวสวนยางของประเทศแต่อย่างใด และก็เชื่อว่าการออกมา “เคลื่อนไหว” ของเครือข่ายแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยางครั้งนี้ ก็คงจะเป็นการ “ขับเคลื่อน” ที่ “กระสุนด้าน” เหมือนกันทุกครั้งที่เคลื่อนไหวมาแล้วในรอบ 1 ปีเศษ เพราะการ “เคลื่อนไหว” เพื่อเรียกร้อง และต่อรองกับรัฐบาลนั้น ต้องมี “ทุนรอน” ต้องมี “แบ็กอัพ” ซึ่งในอดีตการลุก ขึ้นมาปิดถนน เรียกร้องราคายางของชาวสวนยางมีพรรคการเมือง เป็น “แบ็กอัพ” แต่วันนี้ เมื่อพรรคการเมือง นักการเมืองเป็นเหมือน “ลูกไก่” ใน “อุ้งมือ” ของคสช.รวมทั้งหากเข้ามาสนับสนุนชาวสวนยางแล้วไม่มี ผลตอบแทน นักการเมืองจึงไม่ต้องการเปลืองตัว สุดท้ายการเคลื่อนไหวของเครือข่ายชาวสวนยางจึงทำได้แค่ เป็น “กระแส” และอาจจะมีเรื่อง “การเมือง” ใน กลุ่มของ “แกนนำ” ที่ตกเวทีของ “สภาการยางแห่งประเทศไทย” ดังนั้นการแก้ปัญหาราคายางตกต่ำเพื่อช่วยเหลือชาวสวนยางในประเทศจึงต้องให้ความสำคัญในการลด ต้นทุนการผลิตและเพิ่มช่องทางในการทำอาชีพเสริมในสวนยาง หรือการใช้ประโยชน์ที่ดินให้คุ้มค่า การลด ต้นทุนด้วยการส่งเสริมให้มีการผลิตปุ๋ยใช้เองซึ่งจะทำให้ลดต้นทุนได้อย่างแท้จริง การส่งเสริมใช้ที่ดินในการ

- 3 -

ปลูกพืชอื่น ๆ หรือการเลี้ยงวัว เลี้ยงแพะ เลี้ยงไก่ ปลูกสมุนไพร การเลี้ยงผึ้ง ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางหัวก้าวหน้าใน จ.พัทลุง ทำได้ผลเป็นจำนวนมาก แต่รัฐบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ในส่วนภูมิภาคไม่ได้ทำการ “ผลักดัน” หรือ “ขับเคลื่อน” อย่างจริงจัง และสิ่งที่น่าสังเกตคือนับตั้งแต่ไทยนำยางพันธุ์ดีเข้ามาปลูกแทนไม่ว่าจะเป็นพันธุ์อาร์อาร์ไอเอ็ม 600 ซึ่งปลูกกันมาก รวมทั้ง อาร์อาร์ไอเอ็ม 623 และอื่น ๆ จะพบว่า เมื่อ 50 ปีก่อน ยางเหล่านี้ให้ผลผลิตต่อไร่ที่ 2.5 กก. วันนี้อย่างผ่านไป 50 ปี พันธุ์ยางเหล่านี้ก็ยังไม่ให้ผลผลิตต่อไร่เท่าเดิม แสดงให้เห็นถึงการไม่พัฒนาให้มีพันธุ์ยางพันธุ์ใหม่ ๆ ที่ให้น้ำยางเพิ่มขึ้น ส่วนการที่รัฐบาลพยายาม “โน้มน้าว” ให้ชาวสวนยางไปปลูกพืชอื่น ๆ ทดแทนนั้นคำถามที่ชาวสวนถามกลับไปคือจะให้ชาวสวนยางปลูกพืชอะไรที่ปลูกแล้ว มีผลผลิตขายได้เช่นเดียวกับยางพาราในเมื่อไม่ว่าจะเป็นมังคุด ลองกอง ทุเรียน และอื่น ๆ นั้น ย่ำแย่กว่ายางพาราทั้งนั้น ทางออกของการแก้ปัญหายางพาราไทยคือเกษตรกรชาวสวนยางและรัฐบาลต้อง “รู้จริง” ในเรื่องของปัญหายางพาราในขณะเดียวกันเกษตรกรชาวสวนยางต้องรับ “ความจริง” และทั้ง 2 ฝ่ายต้องมีความ “จริงใจ” ในการร่วมกัน “หาทางออก” หรือการ “ผ่าทางตัน” และสุดท้ายรัฐบาลต้องกล้าในการตัดสินใจกับยางพาราในโกดังนับแสน ๆ ตันที่กำลังจะกลายเป็น “ยางเน่า” โดยไม่รับผิดชอบเพราะถ้ารัฐตัดสินใจขายยางเหล่านี้ทิ้ง นอกจากจะไม่มีเงินสดจำนวนหลายแสนล้านเข้าประเทศแล้ว ยังอาจจะทำให้ราคายางพารา “ไม่กระเตื้องขึ้น” อย่างทันที ก็ได้

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2558



9 กันยายน 2558 หน้า 22



สินค้าเกษตรไทยในอาเซียน

นายคณิต ลิขิตวิญญู รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดเผยร่วมกันว่า

ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร ได้ทำการศึกษาศักยภาพและการบริหารจัดการการค้าสินค้าเกษตรไทยในอาเซียน ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในเบื้องต้นพบว่า ในปี 2558 (ม.ค.-ก.ค.) สินค้าเกษตรไทยในอาเซียนมีมูลค่าการค้ารวม 202,188 ล้านบาท เป็นมูลค่าการส่งออก 150,688 ล้านบาท มูลค่าการนำเข้า 51,506 ล้านบาท ได้ดุลการค้า 99,177 ล้านบาท มีอัตราการเจริญเติบโตที่ร้อยละ 0.52

สินค้าเกษตรของไทยที่ส่งออกในอาเซียน ได้แก่ ข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ น้ำตาลและผลิตภัณฑ์ ยางพารา ผลไม้ จำพวก ลำไยสดทุเรียนสด มะม่วง เป็นต้น สินค้านำเข้าได้แก่ ริงกนางแอ่น น้ำมันปาล์มและเนื้อในเมล็ดปาล์ม มะพร้าวฝอยและน้ำมันมะพร้าว โกโก้ ปลาและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

ซึ่งในปี 2558 คณะกรรมการและคณะทำงานของศูนย์ติดตามฯ ในส่วนของสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร ได้ศึกษาศักยภาพสินค้าเกษตรระหว่างประเทศไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมถึงสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้ทราบศักยภาพ โอกาสและอุปสรรค การค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศไทย เวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการค้าสินค้าเกษตรผ่านแดน โดยศึกษาเส้นทาง การขนส่ง และการบริหาร



มะพร้าวอินโดนีเซีย



ข้าวโพดและผลไม้ที่อยุธยา



อาหารประเภทเนื้อที่อินโด

จัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ จากด่านชายแดนไทยผ่านไปยัง สปป.ลาว กัมพูชา ลินส์สุดที่ประเทศเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีน

พบว่า นอกจากการค้ากับประเทศภายในอาเซียนด้วยกันเองแล้ว ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนถือเป็นคู่ค้าที่สำคัญในการส่งออกสินค้าผลไม้ของไทย โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นตลาดส่งออกผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดของไทย ในแต่ละปีไทยส่งผลไม้ไปสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่นดินใหญ่มากถึง 1 ใน 3 ของปริมาณผลไม้ที่ไทยส่งไปขายทั่วโลก โดยมีมะขากวางคิ่ง (ภาคใต้) และนครเข็ญใต้ (ภาคตะวันออก) เป็นทำเรือและตลาดหลักที่นำเข้าและขายส่งผลไม้ไทยเพื่อกระจายไปสู่พื้นที่อื่น ๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ซึ่งปัจจุบัน นอกจากการขนส่งทางเรือไปยังกวางคิ่งและเข็ญใต้แล้ว มีเส้นทางที่เชื่อมระหว่างภาคเหนือไปยังนครคุนหมิงของจีน และเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยไปยังมณฑลกว่างซีของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผ่านลาวและเวียดนาม เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีศักยภาพใช้ส่งผลไม้ไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

เส้นทางขนส่งสินค้าเกษตรจากประเทศไทยที่สามารถขนส่งไปยังตลาดอาเซียนและตลาดคู่ค้าที่สำคัญ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ เส้นทาง R3A อ.เชียงของ จ.เชียงราย ถึง นครคุนหมิง ประเทศจีน เส้นทาง Southern

Corridor อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ผ่านพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ถึงท่าเรือ วุงเดา ประเทศเวียดนาม เส้นทาง R9 จ.มุกดาหาร ผ่าน สะหวันนะเขต ลาวบาว ประเทศลาว ผ่าน วินห์ ฮานอย ประเทศเวียดนาม ถึง ผิงเสียง นครกวางโจว ประเทศจีน บริเวณชายแดนลาว-เวียดนาม และเส้นทาง Southern Coastal Corridor ซึ่งเส้นทางนี้จะสามารถเชื่อมโยงไทย กัมพูชา และเวียดนาม แต่จุดหมายปลายทางขนส่งสินค้าโดยใช้ช่องทางนี้อยู่ที่บริเวณเกาะกง และจังหวัดพระสีหนุเท่านั้น

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า เส้นทาง การขนส่งสินค้าเกษตรจากประเทศไทย สามารถนำสินค้าเกษตรไปสู่ต่างประเทศได้สะดวก รวดเร็ว และเป็นทางเลือกของผู้ประกอบการในการบริหารจัดการขนส่ง นอกเหนือจากการขนส่งทางเรือที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งนี่คือโอกาสในการขยายตลาดของสินค้าเกษตรไทยในอาเซียน.



9 กันยายน 2558 หน้า 5

สังคม ข่าว



สัมมนา พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ
ยางพาราไทยกับงานวิจัยมุ่งเป้า 2558 โดยมี อำนาจ ปะติเส ศ.กิตติคุณ นพ.สุวิพร จิตต์มิตรภาพ
สุกัญญา วีระกุลณ์เลิศ และ สุนันทก สมพงษ์ ร่วมงาน ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

ยื่นฟังเสียงชาวสวนยางทุกกลุ่ม ย้ำตั้งผู้ทรงคุณวุฒิบอร์ด กยท.ยึดโปร่งใส

วันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558, 06.00 น.

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับหนังสือข้อเรียกร้องของกลุ่มเครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้ พร้อมร่วมประชุมหารือเพื่อรับฟังปัญหา โดย นายธีรภัทรกล่าวกับตัวแทนเครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้ว่า กระทรวงเกษตรฯ ยินดีรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวสวนยางทุกกลุ่ม และ พล.อ.ฉัตรชัย ก็มีนโยบายให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก โดยเฉพาะเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ซึ่งต้องทำตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดเพื่อให้ทุกคนเชื่อมั่น ทำให้โปร่งใสที่สุด นอกจากการตั้งคณะกรรมการบอร์ดเพื่อมาดูปัญหาเรื่องราคายางแล้ว ก็ต้องมีการพูดคุยเรื่องการขยายยาง โดยจะไปพูดคุยกับกลุ่มใหญ่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เพื่อผลักดันให้เกิดการซื้อขายยางพาราอย่างเป็นธรรมมากขึ้น

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง(สกย.) ปฏิบัติงานในกิจการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า ประเด็นแรกเรื่องที่จะให้มีการเร่งรัดให้ประกาศการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เรื่องของการประกาศเงื่อนไขต่างๆ ประธานบอร์ด กยท. ได้มีการลงนามประกาศแล้วเมื่อ 30 กันยายน ขณะนี้รอการประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าประมาณ วันที่ 15 ตุลาคม ซึ่งฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กยท. ได้เตรียมระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อประกาศราชกิจจานุเบกษา เกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนได้ทันที

ส่วนประเด็นการคัดค้านการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ขอชี้แจงว่าการได้มาซึ่งคณะกรรมการของ กยท. ในส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน กำลังเสนอให้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยพิจารณา และจะเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯให้ความเห็นชอบต่อไป สำหรับการแก้ไขปัญหาราคายาง เบื้องต้นได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการชดเชยส่วนต่างราคายาง ประกอบด้วย ตัวแทนจากกระทรวงเกษตรฯ ตัวแทนจากเกษตรกรชาวสวนยาง และมีการประชุมครั้งแรกวันที่ 2 ตุลาคม จะประชุมครั้งต่อไปวันที่ 12 ตุลาคม

9 กันยายน 2558 หน้า 23

**ราคายาง
ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2558**

หน่วย : บาท/กก.

ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ

ชนิด	พฤศจิกายน 2558		ธันวาคม 2558	
	กรุงเทพฯ	สงขลา	กรุงเทพฯ	สงขลา
ยางแผ่นรมควัน				
ชั้น 1	50.05	49.80	50.25	50.00
ชั้น 2	49.45	49.20	49.65	49.40
ชั้น 3	48.90	48.65	49.10	48.85
ชั้น 4	48.60	48.35	48.80	48.55
ชั้น 5	48.15	47.90	48.35	48.10
ยางแท่ง				
STR5L	49.00	48.75	49.20	48.95
STR20	45.30	45.05	45.50	45.25
น้ำยางข้น				
60%	32.75	32.50	32.95	32.70

(Concentrated Latex 60%)

ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง



9 กันยายน 2558 หน้า 13



เริ่มเข้าสู่ช่วง เอาจริง

เริ่มเข้าสู่หมวดการเอาจริงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ทันทีเมื่อเข้าสู่เดือนตุลาคม ตามที่สัญญาเอาไว้ว่า หลังตุลาคมจะเดินทางไปทำงานในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ อย่างเต็มที่ เพราะงานราชการในตำแหน่งที่ทำงานมานานเกษียณอายุลงแล้ว ต้องปล่อยมือให้คนใหม่ไปสานงานแทน จากนั้นไป คงมีเวลาให้กับงานกระทรวงเกษตรฯ

ต้องบอกว่างานกระทรวงเกษตรฯ ไม่ได้หมูอย่างที่คิดเพราะมีงานให้ต้องแก้ปัญหามากมาย โดยเฉพาะภัยแล้ง ที่ชัดเจนตรงกันแล้วว่า น้ำที่มีอยู่ใน 4 เขื่อนหลักเวลานี้หากขอมรับความเป็นจริง วันนี้อย่างไม่ถึงเกณฑ์ที่จะมาบริหารจัดการได้อย่างเต็มที่ เพราะรวมแล้วไม่ถึง 3,600 ล้านลบ.ม. ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ได้แน่นอน ซึ่งวันนี้มี 4 เขื่อนหลัก ที่จะหล่อเลี้ยงทุ่งเจ้าพระยา มีคร่าวๆ เพียง 3,200 ล้านลบ.ม. ต้องบอกว่ายังใกล้ปิดฉากการทำงานปรีดิ์ในทุ่งเจ้าพระยาได้เลย เพราะน้ำที่มีทำได้แค่บริหารจัดการในเรื่องการบริโภค และจัดการเรื่องการรักษาระบบนิเวศเท่านั้นจริงๆ แม้มีการรำลือว่าตั้งแต่ก้าวเข้ามาเป็นปลัดกระทรวงเกษตรฯ ของท่านปลัดใหม่อย่าง “ธีรภัทร

ประยูรสิทธิ์” หรือปลัด “ฝน” ว่าฝนไปไหนฝนจะต้องตกทุกที่ มันก็คงไม่ช่วยอะไรได้ คือนายแมนนี่ “ปลัดฝน” ยังไงก็ตั้งฝนไม่ได้จะ...หรือยังคิดว่าตั้งฝนได้จะ

จากนี้ไปคงจะเข้าสู่โหมดการลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกับเกษตรกร โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าพระยา ถึงเหตุผลที่ไม่สามารถปล่อยน้ำให้ได้ อันเกิดจากเหตุไม่มีน้ำพอ ส่วนจะไปห้ามไม่ให้ปลูกก็คงสุดแต่แค่เกษตรกรจะเสี่ยงกันเอง เพราะหากพื้นที่ห้าม ตามวิธีการทำการเกษตรของชาวบ้านที่เคยๆ มันก็คงจะห้ามลำบาก ทำได้ก็คงได้แค่แนะนำและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อประกอบการพิจารณา และในส่วนของการกระทรวงเกษตรฯ ก็คงมีเม็ดเงินนำไปเสิร์ฟให้เป็นทางเลือกของเกษตรกรได้ มีกิจกรรมในช่วงหน้าแล้งที่ทำไม่ได้ ซึ่งก็มีมากมาย ได้ตั้งแต่การจ้างงานในโครงการตำบลละ 5 ล้าน ที่พุ่งมาจากกระทรวงมหาดไทย การปลูกพืชใช้น้ำน้อย ปลูกพืชช่วงสั้นๆ แล้วยังมีการจำหน่ายสินค้าราคาถูก และพักชำระหนี้ให้ด้วยงานนี้ ทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ คงต้องทำงานหนัก เพราะปัญหาภัยแล้งไม่ใช่เฉพาะทุ่งเจ้าพระยา แต่เป็นปัญหาโดยรวมทั้งประเทศที่เป็นผลพวงที่ใครเอ่ยทำเอาไว้ เพราะเรื่องนี้ เอากันให้ชัด บรรลุเกิดจากบริหารจัดการล้วนๆ เมื่อหลายปีที่ผ่านมา

มาอีกเรื่องที่ต้องปรบมือให้ท่านรัฐมนตรี คือเรื่องเอาจริงกับเรื่องการสะสางปัญหาราคาสินค้าเกษตรฯ โดยเฉพาะเรื่องของราคายางพารา ที่มีแนวโน้มว่าจะดิ่งลงอย่างต่อเนื่อง อันเกิดจากภายในประเทศ ไม่มี การระบายออกตามที่มีการทำสัญญาที่ทำการ

ค้าขายที่เอกชนจีน ที่อ้างว่าเป็นตัวแทนของรัฐบาลจีน ก็เจ้าเดิมละครับ พวกเดียวกันกับที่เคยซื้อข้าวกับกระทรวงพาณิชย์ แล้วแผ่นหนีไม่รับข้าวขึ้นห่อ วันนั้น สัญญาที่ลงนามกันมานานแบบตกลงราคาระยะยาวเกินกว่า 10 เดือน และหมดสัญญาลงเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 เดิมในสัญญาเขาบอกว่าจะรับทั้งหมด 2.1 แสนตัน และพ่วงด้วยยางใหม่อีก 2 แสนตัน ข้อตกลงต้องเอายางออกไปเดือนละ 1 หมื่นตัน ถึงวันนี้รับยางออกไปไม่ถึง 2 หมื่นตันว่ากันว่าคร่าวๆ เสียหายแล้วอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3.5 หมื่นล้านบาท ทันทีที่สิ้นสุดสัญญาได้เห็นรัฐมนตรี “ฉัตรชัย” ได้เรียกตัวแทนเอกชนจีนที่ว่าเข้ามาหรือทางออกว่าจะเอาอย่างไรเมื่อวันที่ 30 กันยายนผ่านมา โดยชี้แจงสาเหตุให้ทางเอกชนจีนว่าต้องจ่ายเงินค่าปรับเบื้องต้น เป็นเงิน 6.6 เหรียญต่อตันคร่าวๆ เป็นเงินกว่า 41.5 ล้านบาท พร้อมยึดเงินค้ำประกัน ก่อนจะเดินหน้าว่าจะเอาอย่างไรและชี้แจงสาเหตุให้ทำแผนการรับยางให้ชัดเจนให้กระทรวงเกษตรฯ ภายใน 10 วัน และยังมีข้อตกลงคร่าวๆ ว่าจากนี้ไปการรับยางต้องทำแบบเหมาทั้งโค้ง จะทำแผนไปเรื่อยๆหาของเก่าแบบเดิมไม่ได้ ส่วนเรื่องราคาให้ซื้อตามคุณภาพยางและตัวแทนจากกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ชี้ขาด ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรไม่ทราบ แต่หากมีอะไรผิดพลาดก็ต้องมีผู้รับผิดชอบงานนี้ ใครทำอะไรไว้ระวังตัวให้ดีนะ...เสมา...ส่วนจะเป็นอย่างไรแล้วกันคงต้องติดตามตอนต่อไป

ดอกตระแบกหลวง

9 กันยายน 2558 หน้า 12 , (1)



ผลการปฏิบัติงาน...กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (จบ)



สรุปพิเศษ

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งตลาดเกษตรกรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้สมาชิกได้รับการพัฒนาด้านการผลิตและการตลาด ดูแลผลผลิตของสมาชิกโดยตรง ลดขั้นตอนการนำสินค้าจากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งเป็นตลาดทางเลือกใหม่ของสมาชิกและส่งเสริมให้ผู้บริโภคในพื้นที่และชุมชนสนับสนุนผลผลิตเกษตรกรทำให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดำเนินการในพื้นที่ 77 จังหวัด โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าคุณภาพให้สมาชิกเกษตรกรผู้นำผลผลิตมาจำหน่ายจำนวน 55 ครั้ง มีผู้เข้าประชุม 1,551 คน คิดเป็นร้อยละ 106.97 ของเป้าหมาย 1,450 คน และจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดตั้งตลาดเกษตรกรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวมถึงวางแผนการจัดตั้งตลาดเกษตรกรให้ผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจำนวน 38 ครั้ง มีสมาชิกเข้าประชุม 994 คน คิดเป็นร้อยละ 107.46 ของเป้าหมาย 925 คน

พัฒนาสถาบันเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาการผลิต การตลาด และแปรรูป ในจังหวัดร้อยเอ็ด

สระแก้ว และอุทัยธานี เพื่อให้สหกรณ์ได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด และการกระจายสินค้าและผลผลิต ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ได้อุดหนุนเงินให้สหกรณ์ 4 แห่งในพื้นที่ 3 จังหวัด ดำเนินโครงการ 4 โครงการ คือ

- 1.ก่อสร้างไซโลข้าวเปลือก ขนาด 10,000 ตัน ในสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลสำเร็จของงานประมาณร้อยละ 80
- 2.ก่อสร้างโกดังเก็บข้าวเปลือก ขนาด 2,000 ตัน และซ่อมแซมลานตากขนาด 3,200 ตารางเมตร ในสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลสำเร็จของงานประมาณร้อยละ 60 ส่วนลานตากซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว

3.ก่อสร้างอาคารเก็บวัตถุดิบสำหรับผลิตอาหารสัตว์ ในสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จังหวัดสระแก้ว ผลสำเร็จของงานประมาณร้อยละ 80

4.จัดหาอุปกรณ์การตลาด ประกอบด้วยรถตัดรถบรรทุก เครื่องซังพร้อมอุปกรณ์โรงคั่ว และเครื่องทำความสะอาดลานตาก ของสหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด จังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

เพิ่มศักยภาพด้านการผลิตการตลาดผักปลอดภัยของสถาบันเกษตรกร ส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผลิตสินค้าให้ได้การรับรองมาตรฐานและผลิตสินค้าปลอดภัยในชุมชนตามหลักการสหกรณ์ โดยแนะนำช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใน

9 กันยายน 2558 หน้า 12 , (2)



การดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการผลิต การตลาดผักปลอดภัยในสถาบันเกษตรกร 22 แห่ง จาก 17 จังหวัด ผลการรวบรวมและจำหน่ายผัก ปลอดภัยทั้งสิ้น 730 ตัน จัดอบรมให้ความรู้การผลิต ผักผักปลอดภัยตามระบบ GAP (Good Agricultural Practice) และจัดทำแปลงสาธิตการผลิตผัก ปลอดภัย ตามระบบ GAP ให้กับสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรแล้ว 22 ครั้ง ตามเป้าหมาย มีเกษตรกร เข้าร่วม 809 คน จัดศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างด้าน การผลิตและการตลาดผักปลอดภัย จำนวน 692 คน รวมทั้งแนะนำ ส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรที่เข้า ร่วมโครงการทั้ง 22 แห่ง จัดทำข้อมูลพื้นฐานการ ผลิตผักปลอดภัย จัดทำแผนธุรกิจการผลิตและ จำหน่ายผักปลอดภัย

เพิ่มช่องทางการตลาดสหกรณ์ปศุสัตว์และ สหกรณ์ประมง แนะนำ ส่งเสริม และประสาน งานการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 97 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97 ของเป้าหมาย 100 แห่ง และติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 367 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 71.12 ของเป้าหมาย 516 ครั้ง เพื่อพัฒนาการดำ เนินงานให้มีประสิทธิภาพทำให้สมาชิกมีรายได้ อย่างยั่งยืนรวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจ และเอื้อประโยชน์ระหว่างสหกรณ์ปศุสัตว์ สหกรณ์ ประมงกับสหกรณ์อื่นๆ

พัฒนาศักยภาพการค้าเงินธุรกิจโคเนื้อ ประสานงานกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการแล้ว 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90 ของ เป้าหมาย 20 แห่ง เพื่อสำรวจข้อมูลในพื้นที่รับรู้ สภาพปัญหาที่แท้จริง รวมทั้งส่งเสริมและติดตาม ให้สหกรณ์ดำเนินธุรกิจ และพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ โคเนื้อของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ จำนวน 139 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 77.22 ของเป้าหมาย 180 ครั้ง



เพื่อส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรที่ทำธุรกิจโคเนื้อให้มีความเข้มแข็งสามารถ สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมการค้าชายแดนสหกรณ์ เพื่อ พัฒนานวัตกรรมส่งเสริมสหกรณ์และสหกรณ์ ให้มีความรู้ด้านการค้าชายแดน และส่งเสริม สนับสนุนสหกรณ์เป็นศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าเกษตร เพื่อรองรับการค้าชายแดนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการ เชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิต การตลาด และ การเงินของสหกรณ์โดยมีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 แห่ง และดำเนินการจัดประชุมเชิง ปฏิบัติการและศึกษาดูงานการค้าชายแดนแล้ว 7 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 373 คน มีความรู้และ ทักษะเพิ่มขึ้น จำนวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 56.30 จากเป้าหมายร้อยละ 80

พัฒนาศักยภาพการค้าเงินธุรกิจข้าว ช่วย เหลือ แนะนำ ประสานงาน และสนับสนุนสหกรณ์ ที่ดำเนินธุรกิจข้าว 701 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย มีปริมาณการรวบรวมข้าวเปลือกและ

9 กันยายน 2558 หน้า 12 , (3)

ธุรกิจแปรรูปข้าว 2,579,654 ตัน คิดเป็นร้อยละ 62.95 ของเป้าหมาย 4,097,573 ตัน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้าวแล้ว จำนวน 161 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 103.20 ของเป้าหมาย 156 ครั้ง

สร้างและเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายโคมนม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของห่วงโซ่การผลิตนม ปี พ.ศ.2558-2560 เพื่อเพิ่มศักยภาพอาหารสัตว์กับสหกรณ์โคมนม ให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคมนมที่เข้าร่วมโครงการ 101 แห่ง และชุมนุมสหกรณ์โคมนมระดับภาค 5 ภูมิภาค โดยประสานงานให้คำแนะนำและติดตามให้สหกรณ์โคมนมในจังหวัดดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว 152 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 142 ของเป้าหมาย 107 แห่ง

เครือข่ายมันสำปะหลัง กาแฟ และยางพารา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มันสำปะหลัง เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยและปัญหาสำคัญของการปลูกมันสำปะหลัง คือ ไม่สามารถควบคุมปริมาณการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด ส่งผลให้ราคาเกษตรกรขายได้ตกต่ำ รัฐบาลจึงเข้ามาแทรกแซงตลาด ทำให้กลไกตลาดถูกบิดเบือนไป กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงมีนโยบายส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด ตลอดจนให้ความรู้และสร้างเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ เพื่อพัฒนาให้มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจมันสำปะหลังในพื้นที่ 5 จังหวัด คือ กำแพงเพชร นครราชสีมา อุทัยธานี สระแก้ว และปราจีนบุรี โดยให้คำปรึกษาแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตมันสำปะหลังแล้ว 105 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 256 จากเป้าหมาย 41 แห่ง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังของสหกรณ์จำนวน 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 125 ของเป้าหมาย 12 ครั้ง รวมทั้งแนะนำส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดทำข้อมูลพื้นฐานการผลิตแล้ว จำนวน 48 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 117.07 ของเป้าหมาย 41 แห่ง และแนะนำ ส่งเสริมการค้าเนินธุรกิจ การเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่แล้ว 72 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 176 จากเป้าหมาย 41 แห่ง

กาแฟ เป็น 1 ในสินค้า 23 รายการ ภายใต้องค์การค้าโลก (WTO : World Trade Organization) ที่กำหนดส่วนแบ่ง (Quota) และอัตราภาษีนำเข้าในแต่ละประเทศสมาชิกเพื่อปกป้องการผลิตภายในประเทศ และการเปิดเสรีการค้าระหว่างกันของสมาชิกอาเซียน ทำให้ต้องปรับลดภาษีนำเข้าของ



สินค้า เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ค้าขายระหว่างกันในหมู่ประเทศสมาชิก กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงมีนโยบายเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ภายใต้แนวคิด “เครือข่ายเข้มแข็ง สหกรณ์เข้มแข็ง” ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีเป้าหมายส่งเสริมในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่ดำเนินธุรกิจกาแฟในจังหวัดชุมพร ระนอง และเชียงใหม่ รวม 18 แห่ง โดยแนะนำ ช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผลิตกาแฟคุณภาพแล้ว 35 แห่งคิดเป็นร้อยละ 175 ของเป้าหมาย 20 แห่ง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตกาแฟที่มีคุณภาพ 3 ครั้ง มีผู้เข้าประชุม 250 คน คิดเป็นร้อยละ 166.66 ของเป้าหมาย 150 คน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตและจำหน่ายกาแฟ 3 ครั้ง มีผู้เข้าประชุม 200 คน คิดเป็นร้อยละ 133.33 ของเป้าหมาย 150 คน

ยางพาราภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนการพัฒนาการค้าเนินธุรกิจยางพาราและการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจยางพารา เพื่อขยายช่องทางการตลาด โดยมีเป้าหมายในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด โดยแนะนำ ช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตยางพาราแล้ว 344 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 163 ของเป้าหมาย 211 แห่ง และได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครือข่ายสหกรณ์ยางพาราเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายและขยายช่องทาง การตลาดยางพารา” ซึ่งได้เชื่อมโยงเครือข่ายและขยายช่องทางการตลาดยางพาราแล้ว

5.โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร เพื่อส่งเสริม

9 กันยายน 2558 หน้า 12 , (4)



สหกรณ์ให้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองพันธุ์ดี และกระจายเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพแก่เกษตรกรโดยให้เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทางการตลาดในการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองให้สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการในอัตราไร่ละ 1.80 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 90 แห่ง ในพื้นที่ 39 จังหวัด โดยให้เงินอุดหนุนสำหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ดีแก่สถาบันเกษตรกรแล้ว จำนวน 26,762 ตัน จำนวน 57,910 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.46 ของเป้าหมาย 72 ล้านบาท

6.โครงการจัดมหกรรมสินค้าสหกรณ์

การจัดมหกรรมสินค้าสหกรณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของขบวนการสหกรณ์ ภายใต้อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ เปิดโอกาสให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ของขบวนการสหกรณ์ ได้ออกสู่ตลาด โดยการจัดแสดง และจำหน่าย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป้าหมายกำหนดจัดงาน 4 ภูมิภาคๆ ละ 1 ครั้ง และส่วนกลาง 1 ครั้ง รวม 5 ครั้ง ประกอบด้วย ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ภาคกลาง จังหวัดปทุมธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ภาคใต้ จังหวัดสงขลา และส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว 5 ครั้ง โดยส่วนกลางดำเนินการจัดงาน ณ อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้เข้าชมงาน 35,430 คน และยอดจำหน่ายสินค้ารวม 16,962 ล้านบาท

ตลาดเกษตรกร (Farmer Market) เพื่อส่งเสริมการตลาดและการขายสินค้าเกษตรปลอดภัย สนับสนุนให้เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานความปลอดภัย มีโอกาสนำสินค้าที่ผลิต

ได้มาจำหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรง เป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและผู้บริโภคในเขตชุมชนเมืองได้มาซื้อขายสินค้าปลอดภัย เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กำหนดให้ดำเนินการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยตลาดเกษตรกร (Farmer Market) ทั่วประเทศ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และ 2 ได้นำสมาชิกสหกรณ์แสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยในงานแล้ว จำนวน 2,998 ครั้ง

7.โครงการสนับสนุนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์

ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ เพื่อให้ประชาชนในชาติมีความรู้ความเข้าใจการสหกรณ์ พร้อมทั้งนำไปใช้ในวิถีชีวิตและการดำเนินงานอย่างจริงจัง และเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ผ่านคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน เพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติการและสนับสนุนงบประมาณรายยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ได้ดำเนินการโครงการ Top Down เพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ในส่วนภูมิภาคแล้ว ดังนี้

โครงการสัมมนาเครือข่ายครูผู้สอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียน มีเป้าหมายจัดสัมมนา 78 รุ่น มีเครือข่ายครูผู้สอนวิชาสหกรณ์ 6,240 คน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างวิทยากรเครือข่ายด้านการสหกรณ์ มีเป้าหมายสร้างวิทยากรเครือข่ายในระดับอำเภอ 920 อำเภอ จำนวน 46,400 คน

โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์อย่างยั่งยืน โดยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์แล้ว 210



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

9 กันยายน 2558 หน้า 12 , (5)

แห่ง ทัวประเทศ

โครงการฝึกอบรมบุคลากรในขบวนการสหกรณ์สำหรับประธานกลุ่มและเลขาธิการกลุ่ม โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการสหกรณ์แก่บุคลากรในขบวนการสหกรณ์แล้วจำนวน 2,023 แห่ง 51,335 คนโดยผู้เข้ารับการอบรมได้รับการทดสอบและมีความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์เพิ่มขึ้น 36,820 คน คิดเป็นร้อยละ 71.72 ของผู้เข้ารับการอบรม

โครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน ซึ่งเป็นกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20 คนโดยให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสหกรณ์แก่กรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่ม เพื่อนำเผยแพร่สู่ประชาชนแล้ว ในพื้นที่ 800 อำเภอ 1,723 หมู่บ้าน มีกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่ม ได้รับการถ่ายทอดความรู้ จำนวน 32,624 คน โดยแต่ละหมู่บ้านได้นำวิธีการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้สร้างกิจกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของคนในชุมชนแล้ว จำนวน 1,416 กิจกรรม เช่น กิจกรรมการออมทรัพย์เพื่อการผลิตของหมู่บ้านกิจกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านโดยวิธีการสหกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร

โครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีเป้าหมายดำเนินการในกลุ่มเศรษฐกิจและสังคม 9,746 กลุ่ม กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ 2,263 กลุ่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 429 แห่งในส่วนโครงการ Bottom up จากส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการแล้ว คือ

1.โครงการสนับสนุนกิจกรรมร้านค้าและส่งเสริมการออม เพื่อสร้างทักษะการสหกรณ์ในโรงเรียน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี

2.โครงการจัดประกวดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม

3.โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ และโครงการจัดกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน “7 มิถุนายน ประจำปี 2558”



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

ราคาประมูลวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558

ราคาประมูล ตลาดกลางยางพาราสงขลา		
ยางแผ่นดิบ	42.11	↓ 0.29
ยางแผ่นรมควันชั้น3	44.23	(08/10/2558)
น้ำยางสด ณ โรงงาน	39.00	0.00
เศษยาง (100%) ณ โรงงาน	39.50	↓ 0.50

คาดการณ์ราคายางวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558

ราคายางมีแนวโน้มทรงตัวหรือเปลี่ยนแปลงในช่วงแคบ ๆ ทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าโตเกียว โดยมีปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น และนักลงทุนชานรับรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่ส่งสัญญาณว่าจะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในปีนี้ ประกอบกับคาดว่าเงินจะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม หลังจากมาตรการที่ใช้ก่อนหน้านี้ไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงได้ ส่วนปัจจัยลบมาจากเงินบาทแข็งค่า และอุปสงค์ยางโดยภาพรวมยังคงซบเซาตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว